

"ดาวพงษ์" หนัก คปท.แก้ปัญหาเกลี้ยครู

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ค. 2559

**“ดาวพงษ์” ยอมรับมีปัญหาเกลี้ยครู ช่วงรอยต่อที่ยังไร
อกศจ.กลั่นกรอง สั่งนัดประชุม คปท.แต่งตั้ง
อกศจ.จังหวัดไหนส่งมาก่อนพิจารณาก่อน มั่นใจเรียบริอยทันกำหนดเดือน
มิ.ย.แน่**

วันนี้ (17 พ.ค.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยกรณีมีบางจังหวัดยังมีปัญหาเรื่องการเกลี้ยและย้ายครูประจำการ เพราะติดปัญหาอยู่ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปท.) ที่มี รมว. ศึกษาธิการ เป็นประธาน ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ไม่ว่าจะเป็น อกศจ.ที่รับผิดชอบงานทางด้านวินัย , อกศจ.ด้านวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ ต่างๆ หรือ อกศจ.ด้านการบรรจุ แต่งตั้ง และโยกย้าย ว่า ยอมรับว่าเป็นช่วงรอยต่อ และได้สั่งการให้ คปท.เร่งจัดประชุมเพื่ออนุมัติแต่งตั้งอกศจ. ภายในสัปดาห์นี้ เบื้องต้นคาดว่าจะประชุมได้ในวันที่ 18 พ.ค. นี้ โดยขณะนี้ มี กศจ. 39 จังหวัดได้ส่งรายชื่อ อกศจ.มาให้พิจารณาแล้ว

“ที่ผ่านมาบางจังหวัดเดินหน้าไปแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษาเดิม ได้กลั่นกรองรายชื่อเกลี้ย โยกย้ายครูไว้แล้ว เมื่อมีกศจ. ก็สามารถนำรายชื่อดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาต่อได้ ในขณะที่บางจังหวัดยังไม่ได้ทำไว้ก็ต้องรอ อกศจ. มาพิจารณากลั่นกรอง เพราะฉะนั้นเมื่อรอมมาแล้วก็ขอให้ถือใจหนึ่ง เพราะคปท. จะเร่งพิจารณารายชื่อ อกศจ.จังหวัดที่ส่งมาก่อน จะไม่รอให้ครบทั้ง 76 จังหวัดแล้วค่อยมาพิจารณาพร้อมกัน เพราะฉะนั้นจังหวัดไหนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อ อกศจ.ก็ให้รีบส่งมาโดยเร็ว แต่สุดท้ายทุกอย่างจะเสร็จสิ้นทันตามกำหนดในเดือนมิ.ย.แน่นอน”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ความจริงรมว.ศึกษาธิการมีนโยบายและสั่งการให้เดินหน้าเรื่องดังกล่าวไปได้ เพราะการดำเนินการเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องคำสั่งของทางราชการมากเกินไป แต่ก็ยอมรับว่าในช่วงเริ่มต้นนี้อาจจะมีข้อขัดข้องของการบริหารที่อาจจะยังไม่เชื่อมโยงกันอยู่ ซึ่งก็ยอมรับได้ ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่อง

“รมว.ศึกษาธิการ ไม่ขัดข้องที่กศจ.จะดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามนโยบายไปพลางก่อนที่จะมีคำสั่งแต่งตั้งอกศจ.ชุดต่าง ๆ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยู่ที่วิธีปฏิบัติและการตัดสินใจของแต่ละกศจ. ส่วนกรณีปัญหาขาดครูที่เกิดขึ้น ผมมองว่าเป็นปัญหาเดิม ๆ อยู่แล้ว ไม่ได้เพิ่งเกิด ดังนั้นได้ย้ำเสมอว่าต้องเกลี้ยครู เพราะก็เป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีครูขาดและเกินอยู่” ปลัด ศธ. กล่าว.

ที่มา [เดลินิวส์วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 12:23 น.](#)